
เรื่องเสร็จที่ ๗๓/๒๔๙๑ 

 

“ใช้ฉะเพาะในราชการ ไม่เป็นสิ่งพึงเปิดเผย” 

บนัทึก 

เรื่อง ร่างสญัญาเพือ่ส ารวจแหล่งก าเหนิดไฟฟ้าดว้ยก าลงัน ้า 
   

 

หนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม ที่ ...../๔..๑ ลงวันที่  ๗ 
กันยายน ๒๔๙๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติเมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม ศกนี้  ว่า ให้
กระทรวงการอุตสาหกรรมมอบให้คณะกรรมการพิจารณาการเลือกและก าหนดผู้ รับท าการส ารวจ
การก่อสร้างไฟฟ้าด้วยก าลังน า้ พิจารณาร่างสัญญาระหว่างรัฐบาลกบับริษัทเยนเนอราล อเีลคตริก 
โดยปรึกษากบัคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร่างสัญญาของคณะกรรมการพิจารณาการเลือก
และก าหนดผู้ รับท าการส ารวจการก่อสร้างไฟฟ้าด้วยก าลังน า้ โดยมิได้มีการแลกเปล่ียนความเห็น
ในเร่ืองนี้ แต่ประการใดมาก่อนเลย คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเข้าใจว่า ร่างสัญญาจะต้องใช้เป็น
หลักในการที่จะจัดท าสญัญาขึ้น และการร่วมมือกับคณะกรรมการที่กล่าวนั้น กค็ือให้พิจารณาร่าง
สญัญาเพื่อแสดงความเหน็ในเร่ืองนี้  

ฉะนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการส่วนใหญ่
ตามที่ปรากฏในร่างสญัญาและในหนังสอืของบริษัทเยนเนอราล อเีลคตริก ดั่งต่อไปนี้  

๑. ในร่างสัญญาปรากฏว่า บริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก จะเปนผู้ท าการส ารวจ
แหล่งก าเหนิดไฟฟ้าก าลังน า้ทุกแห่งในประเทศไทย คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่านโยบายใน
เร่ืองนี้ จะจ ากัดให้ท าการส ารวจเพียงแห่งเดียวก่อน (จังหวัดกาญจนบุรี) ถ้าไม่มีข้อก าหนดดั่ง
กล่าวนี้ แล้ว ประเทศไทยกอ็าจจะผูกมัดในการที่จะต้องใช้แต่บริษัทเดียวให้เป็นผู้ท าการส ารวจ
บรรดาแหล่งทั้งหมดซึ่งอาจจะสร้างการไฟฟ้าด้วยก าลังน า้ได้ในประเทศไทย 

๒. ประโยชน์อย่างเดียวที่รัฐบาลจะพึงได้รับตามที่ปรากฏในข้อเสนอของบริษัท
และในร่างสัญญากค็ือ บริษัทรับท าการส ารวจให้โดยไม่คิดมูลค่าอย่างใด แต่ทั้งนี้ น่าจะเป็นการ
พรางมากกว่าที่จะเปนความจริง เพราะว่าการส ารวจเปนส่วนย่อยที่สุดของงานใหญ่ในการสร้าง
การไฟฟ้าด้วยก าลังน า้และเปนส่วนของงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเลก็น้อย อันจะพึงชดเชยได้
ตามวิธกีารดังงบประมาณนอกจากนี้ประโยชน์อื่นๆ ดูเหมือนจะก าหนดไว้ส าหรับบริษัททั้งนั้น 

๓. ดูเหมือนว่าความมุ่งหมายในเร่ืองนี้  ก็คือ...ส ารวจแหล่งที่ ฉะนั้นจึงเปนที่
คาดหมายว่า สัญญานี้ ควรมีขอบเขตจ ากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ เท่านั้น (คือการส ารวจ) 
และไม่ควรจะผูกมัดประเทศไทยไปถึงกิจการในอนาคตซึ่งยังไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงได้
อย่างมากมายสดุแค่ว่าผลจากส ารวจจะเปนประการใด เช่นสมัภาระที่จะต้องจัดหาให้ (ข้อ ๑ แห่ง
ร่างสญัญา) หรือการไฟฟ้าก าลังน า้ตกที่อาจจะสร้างขึ้น (ข้อ ๓ ค. แห่งร่างสญัญา) 

๔. เมื่อผู้ใดได้อ่านร่างสัญญานี้แล้วกด็ูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องแล้วแต่เงินกู้
ซึ่งรัฐบาลจะพึงได้รับจากธนาคารอเมริกัน โดยความช่วยเหลือของบริษัท ธนาคารที่กล่าวไว้ใน



 ๒ 

หนังสือของบริษัทลงวันที่ ๗ สิงหาคม ... คือ “The International Bank for Reconstruction 

and Development” คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ทราบว่าในขณะนี้ประเทศไทยมีหวังอย่างจริงจังที่
จะได้เข้าเปนสมาชิกธนาคารดั่งกล่าวโดยเร็วและอยู่ในฐานะที่จะได้รับเงินกู้ หรือไม่  เพราะ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่า ในการที่จะเข้าเปนสมาชิกแห่งธนาคารนั้นจ าต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขซึ่ งมีอยู่หลายประการ ฉะเพาะอย่างย่ิงเงินตราของประเทศเราจะต้องจัดให้อยู่ใน
เสถียรภาพเสียก่อน อย่างไรกด็ีในการตอบข้อถามของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนของบริษัท
ได้แจ้งว่าบริษัทพร้อมที่จะท าการทาบทามธนาคารอื่นของสหรัฐอเมริกาให้แต่ในกรณีนี้ ประเทศ
ไทยจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงขึ้น ภายหลังที่ได้ลงนามในสัญญานี้ แล้วจากบริษัทรู้สึกว่าไม่มีหวังที่จะ
ได้รับเงินกู้ บริษัทย่อมจะเลิกท าการส ารวจโดยสิ้นเชิง...งานส ารวจนี้ เปนงานที่จ าเปนและเปนงาน
เบื้องต้นที่ประเทศไทยขอร้องให้ท าเพื่อที่จะให้รัฐบาลทราบว่าในภายหน้าจะมีช่องทางด าเนินการ
ได้อย่างไร ดั่งนั้นการส ารวจจึงไม่ควรเกี่ยวข้องกบัปัญหาเรื่องเงินกู้เลย 

๕. คณะกรรมการกฤษฎีกาดีกว่าเปนนโยบายของรัฐบาลที่จะเจาะจงกู้ เงินรายนี้
จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งในสหรัฐอเมริกา ดั่ งที่ กล่าวไว้หลายคร้ังในร่างสัญญานี้  แต่
คณะกรรมการกฤษฎีกากอ็ดรู้สกึปลาดใจไม่ได้ว่าการที่รับเอาข้อจ ากดัเกี่ยวกบัปัญหาเบื้องแรกของ
การส ารวจเช่นนั้นจะไม่เปนการผูกมัดประเทศไทยในกาลภายหน้าโดยไม่จ าเปนหรือ เพราะ
เนื่องจากสถานะการณ์เศรษฐกจิของโลกเปล่ียนแปลงอยู่เร่ือย จึงดูเปนการรีบร้อนใจเกนิไปที่จะไม่
หวังหาหนทางอื่นอันอาจได้เปรียบมากกว่า (เช่นกิจการซึ่งอาจได้จากประเทศอื่น ๆ ) ย่ิงกว่านั้น 
ถ้าธนาคารอเมริกันทราบว่ารัฐบาลไทยไม่มีทางที่จะขอความช่วยเหลือจากธนาคารอื่นนอกจาก
ธนาคารในสหรัฐอเม ริกาแ ล้ว ธนาคารอเมริกันก็จะก าหนดเง่ือนไขอย่างหนัก เอาได้



เรื่องเสร็จที่ ๗๓/๒๔๙๑ 

(แก้ไขภาษาให้เป็นปัจจุบัน) 
 

“ใช้เฉพาะในราชการ ไม่เป็นสิ่งพึงเปิดเผย” 

บนัทึก 

เรื่อง ร่างสญัญาเพือ่ส ารวจแหล่งก าเนิดไฟฟ้าดว้ยก าลงัน ้า 
   

 

หนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม ที่ ...../๔..๑ ลงวันที่  ๗ 
กันยายน ๒๔๙๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ศกนี้  ว่า ให้
กระทรวงการอุตสาหกรรมมอบให้คณะกรรมการพิจารณาการเลือกและก าหนดผู้ รับท าการส ารวจ
การก่อสร้างไฟฟ้าด้วยก าลังน า้ พิจารณาร่างสัญญาระหว่างรัฐบาลกบับริษัทเยนเนอราล อเีลคตริก 
โดยปรึกษากบัคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร่างสัญญาของคณะกรรมการพิจารณาการเลือก
และก าหนดผู้ รับท าการส ารวจการก่อสร้างไฟฟ้าด้วยก าลังน า้ โดยมิได้มีการแลกเปล่ียนความเห็น
ในเร่ืองนี้ แต่ประการใดมาก่อนเลย คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเข้าใจว่า ร่างสัญญาจะต้องใช้เป็น
หลักในการที่จะจัดท าสญัญาขึ้น และการร่วมมือกับคณะกรรมการที่กล่าวนั้น กค็ือให้พิจารณาร่าง
สญัญาเพื่อแสดงความเหน็ในเร่ืองนี้  

ฉะนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการส่วนใหญ่
ตามที่ปรากฏในร่างสญัญาและในหนังสอืของบริษัทเยนเนอราล อเีลคตริก ดั่งต่อไปนี้  

๑. ในร่างสัญญาปรากฏว่า บริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก จะเปนผู้ท าการส ารวจ
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าก าลังน ้าทุกแห่งในประเทศไทย คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่านโยบายใน
เร่ืองนี้ จะจ ากัดให้ท าการส ารวจเพียงแห่งเดียวก่อน (จังหวัดกาญจนบุรี) ถ้าไม่มีข้อก าหนดดั่ง
กล่าวนี้ แล้ว ประเทศไทยกอ็าจจะผูกมัดในการที่จะต้องใช้แต่บริษัทเดียวให้เป็นผู้ท าการส ารวจ
บรรดาแหล่งทั้งหมดซึ่งอาจจะสร้างการไฟฟ้าด้วยก าลังน า้ได้ในประเทศไทย 

๒. ประโยชน์อย่างเดียวที่รัฐบาลจะพึงได้รับตามที่ปรากฏในข้อเสนอของบริษัท
และในร่างสัญญากค็ือ บริษัทรับท าการส ารวจให้โดยไม่คิดมูลค่าอย่างใด แต่ทั้งนี้ น่าจะเป็นการ
พรางมากกว่าที่จะเป็นความจริง เพราะว่าการส ารวจเป็นส่วนย่อยที่สุดของงานใหญ่ในการสร้าง
การไฟฟ้าด้วยก าลังน า้และเป็นส่วนของงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเลก็น้อย อันจะพึงชดเชยได้
ตามวิธกีารดังงบประมาณนอกจากนี้ประโยชน์อื่นๆ ดูเหมือนจะก าหนดไว้ส าหรับบริษัททั้งนั้น 

๓. ดูเหมือนว่าความมุ่งหมายในเร่ืองนี้  ก็คือ...ส ารวจแหล่งที่ ฉะนั้นจึงเป็นที่
คาดหมายว่า สัญญานี้ ควรมีขอบเขตจ ากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ เท่านั้น (คือการส ารวจ) 
และไม่ควรจะผูกมัดประเทศไทยไปถึงกิจการในอนาคตซึ่งยังไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงได้
อย่างมากมายสดุแค่ว่าผลจากส ารวจจะเป็นประการใด เช่นสมัภาระที่จะต้องจัดหาให้ (ข้อ ๑ แห่ง
ร่างสญัญา) หรือการไฟฟ้าก าลังน า้ตกที่อาจจะสร้างขึ้น (ข้อ ๓ ค. แห่งร่างสญัญา) 



 ๒ 

๔. เมื่อผู้ใดได้อ่านร่างสัญญานี้แล้วกด็ูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องแล้วแต่เงินกู้
ซึ่งรัฐบาลจะพึงได้รับจากธนาคารอเมริกัน โดยความช่วยเหลือของบริษัท ธนาคารที่กล่าวไว้ใน
หนังสือของบริษัทลงวันที่ ๗ สิงหาคม ... คือ “The International Bank for Reconstruction 

and Development” คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ทราบว่าในขณะนี้ประเทศไทยมีหวังอย่างจริงจังที่
จะได้เข้าเป็นสมาชิกธนาคารดั่งกล่าวโดยเร็วและอยู่ในฐานะที่จะได้รับเงินกู้ หรือไม่ เพราะ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่า ในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกแห่งธนาคารนั้นจ าต้องปฏิบัติต าม
เง่ือนไขซึ่งมีอยู่หลายประการ เฉพาะอย่างย่ิงเงินตราของประเทศเราจะต้องจัดให้อยู่ในเสถียรภาพ
เสียก่อน อย่างไรกด็ีในการตอบข้อถามของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนของบริษัทได้แจ้งว่า
บริษัทพร้อมที่จะท าการทาบทามธนาคารอื่นของสหรัฐอเมริกาให้แต่ในกรณีนี้ประเทศไทยจะต้อง
เสียดอกเบี้ ยสูงขึ้น ภายหลังที่ได้ลงนามในสัญญานี้ แล้วจากบริษัทรู้สึกว่าไม่มีหวังที่จะได้รับเงินกู้ 
บริษัทย่อมจะเลิกท าการส ารวจโดยสิ้นเชิง...งานส ารวจนี้ เป็นงานที่จ าเป็นและเป็นงานเบื้องต้นที่
ประเทศไทยขอร้องให้ท าเพื่อที่จะให้รัฐบาลทราบว่าในภายหน้าจะมีช่องทางด าเนินการได้อย่างไร 
ดั่งนั้นการส ารวจจึงไม่ควรเกี่ยวข้องกบัปัญหาเรื่องเงินกู้เลย 

๕. คณะกรรมการกฤษฎีกาดีกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเจาะจงกู้ เงินรายนี้
จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งในสหรัฐอเมริกา ดั่ งที่ กล่าวไว้หลายคร้ังในร่างสัญญานี้  แต่
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็อดรู้ สึกประหลาดใจไม่ได้ว่าการที่ รับเอาข้อจ ากัดเกี่ยวกับปัญหา
เบื้องแรกของการส ารวจเช่นนั้นจะไม่เป็นการผูกมัดประเทศไทยในกาลภายหน้าโดยไม่จ าเป็นหรือ 
เพราะเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกจิของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เร่ือย จึงดูเป็นการรีบร้อนใจเกนิไปที่
จะไม่หวังหาหนทางอื่นอันอาจได้เปรียบมากกว่า (เช่นกิจการซึ่งอาจได้จากประเทศอื่นๆ ) 
ย่ิงกว่านั้น ถ้าธนาคารอเมริกันทราบว่ารัฐบาลไทยไม่มีทางที่จะขอความช่วยเหลือจากธนาคารอื่น
นอกจากธนาคารในสหรัฐอเมริกาแล้ว ธนาคารอเมริกนักจ็ะก าหนดเงื่อนไขอย่างหนักเอาได้ 
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Gas ร่างสัญญาเพื่อสํารวจแหล่งกําเหนิดไฟฟ้าด้วยกําลังนํา

หนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม ที่...../๕..๑ ลงวันที่ ๓
กันยายน ๒๕๓๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ศกนี้ ว่า ให้
กระทรวงการอุตสาหกรรมมอบให้คณะกรรมการพิจารณาการเลือกและกําหนดผู้รับทําการสํารวจ
การก่อสร้างไฟฟ้าด้วยกําลังน้า พิจารณาร่างสัญญาระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก
โดยปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร
             ่างสัญญาของคณะกรรมการพิจารณาการเลือก
และกําหนดผู้รับทําการสํารวจการก่อสร้างไฟฟ้าด้วยกําลังน้า โดยมิได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
ในเรื่องนี้แต่ประการใดมาก่อนเลย คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเข้าใจว่า ร่างสัญญาจะต้องใช้เป็น
หลักในการที่จะจัดทําสัญญาขึ้น และการร่วมมือกับคณะกรรมการที่กล่าวนั้น ก็คือให้พิจารณาร่าง
สัญญาเพื่อแสดงความเห็นในเรื่องนี้

ฉะนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการส่วนใหญ่
ตามที่ปรากฏในร่างสัญญาและในหนังสือของบริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก ตั้งต่อไปนี้

๑. ในร่างสัญญาปรากฏว่
             า บริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก จะเปนผู้ทําการสํารวจ
แหล่งกําเหนิดไฟฟ้ากําลังน้้าทุกแห่งในประเทศไทย คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่านโยบายใน
เรื่องนี้จะจํากัดให้ทําการสํารวจเพียงแห่งเดียวก่อน (จังหวัดกาญจนบุรี) ถ้าไม่มีข้อกําหนดดั่ง
กล่าวนี้แล้ว ประเทศไทยก็อาจจะผูกมัดในการที่จะต้องใช้แต่บริษัทเดียวให้เป็นผู้ทําการสํารวจ
บรรดาแหล่งทั้งหมดซึ่งอาจจะสร้างการไฟฟ้าด้วยกําลังน้้าได้ในประเทศไทย

๒. ประโยชน์อย่างเดียวที่รัฐบาลจะพึงได้รับตามที่ปรากฏในข้อเสนอของบริษัท
และในร่างสัญญาก็คือ บริษัทรับทําการสํารวจให้โดยไ
             ม่คิดมูลค่าอย่างใด แต่ทั้งนี้นําจะเป็นการ
พรางมากกว่าที่จะเปนความจริง เพราะว่าการสํารวจเปนส่วนย่อยที่สุดของงานใหญ่ในการสร้าง
การไฟฟ้าด้วยกําลังน้าและเปนส่วนของงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย อันจะพึงชดเชยได้
ตามวิธีการดังงบประมาณนอกจากนี้ประโยชน์อื่น ๆ ดูเหมือนจะกําหนดไว้สําหรับบริษัททั้งนั้น

๓. ดูเหมือนว่าความมุ่งหมายในเรื่องนี้ ก็คือ...สํารวจแหล่งที่ ฉะนั้นจึงเปนที่
คาดหมายว่า สัญญานี้ควรมีขอบเขตจํากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้เท่านั้น (คือการสํารวจ)
และไม่ควรจะผูกมัดประเทศไทยไปถึงกิจ
             การในอนาคตซึ่งยังไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมากมายสุดแค่ว่าผลจากสํารวจจะเปนประการใด เช่นสัมภาระที่จะต้องจัดหาให้ (ข้อ ๑ แห่ง
ร่างสัญญา) หรือการไฟฟ้ากําลังน้าตกที่อาจจะสร้างขึ้น (ข้อ ๓ a. แห่งร่างสัญญา)

๕. เมื่อผู้ใดได้อ่านร่างสัญญานี่แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกสิงทุกอย่างต้องแล้วแต่เงินกู้

ซึ่งรัฐบาลจะพึงได้รับจากธนาคารอเมริกัน โดยความช่วยเหลือของบริษัท ธนาคารที่กล่าวไว้ใน
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หนังสือของบริษัทลงวันที่ ๐ สิงหาคม ... คือ “The International Bank for Reconstruction
and Development” คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ทราบว่าในขณะนี้ประเทศไทยมีหวังอย่างจริงจังที่
จะได้เข้าเปนสมาชิกธนาคารตั้งกล่าวโดยเร็วและอยู่ในฐานะที่จะได้รับเงินกู้หรือไม่ เพราะ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่า ในการที่จะเข้าเปนสมาชิกแห่งธนาคารนั้นจําต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขซึ่งมือยู่หลายประการ ฉะเพาะอย่างยิ่งเงินตราของประเทศเราจะต้องจัดให้อยู่ใน
เสถียรภาพเสียก่อน อย่างไรก็ดีในการตอบข้อถามของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนของบริษั
             ท
ได้แจ้งว่าบริษัทพร้อมที่จะทําการทาบทามธนาคารอื่นของสหรัฐอเมริกาให้แต่ในกรณีนี้ประเทศ
ไทยจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงขึ้น ภายหลังที่ได้ลงนามในสัญญานี้แล้วจากบริษัทรู้สึกว่าไม่มีหวังที่จะ
ได้รับเงินกู้ บริษัทย่อมจะเลิกทําการสํารวจโดยสิ้นเชิง...งานสํารวจนี้เปนงานที่จําเปนและเปนงาน
เบื้องต้นที่ประเทศไทยขอร้องให้ทําเพื่อที่จะให้รัฐบาลทราบว่าในภายหน้าจะมีช่องทางดําเนินการ
ได้อย่างไร ดั้งนั้นการสํารวจจึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องเงินกู้เลย

๕. คณะกรรมการกฤษฎีกาดีกว่าเปนนโยบายของรัฐบาลที่จะเจาะจงกู้เงินร
             ายนี้
จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ดั้งที่กล่าวไว้หลายครั้งในร่างสัญญานี้ แต่
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็อดรู้สึกปลาดใจไม่ได้ว่าการที่รับเอาข้อจํากัดเกี่ยวกับปัญหาเบื้องแรกของ
การสํารวจเช่นนั้นจะไม่เปนการผูกมัดประเทศไทยในกาลภายหน้าโดยไม่จําเปนหรือ เพราะ
เนื่องจากสถานะการณ์เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย จึงดูเปนการรีบร้อนใจเกินไปที่จะไม่
หวังหาหนทางอื่นอันอาจได้เปรียบมากกว่า (เช่นกิจการซึ่งอาจได้จากประเทศอื่น ๆ) ยิ่งกว่านั้น
ถ้าธนาคารอเมริกันทราบว่ารัฐบาลไทยไม่มีทางที่จะขอความช่วยเหลือจากธนา
             คารอื่นนอกจาก
ธนาคารในสหรัฐอเมริกาแล้ว ธนาคารอเมริกันก็จะกําหนดเงื่อนไขอย่างหนักเอาได้
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Gas ร่างสัญญาเพื่อสํารวจแหล่งกําเนิดไฟฟ้าด้วยกําลังนํา

หนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม ที่...../๕..๑ ลงวันที่ ๓
กันยายน ๒๕๓๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ศกนี้ ว่า ให้
กระทรวงการอุตสาหกรรมมอบให้คณะกรรมการพิจารณาการเลือกและกําหนดผู้รับทําการสํารวจ
การก่อสร้างไฟฟ้าด้วยกําลังน้า พิจารณาร่างสัญญาระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก
โดยปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
             

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร่างสัญญาของคณะกรรมการพิจารณาการเลือก
และกําหนดผู้รับทําการสํารวจการก่อสร้างไฟฟ้าด้วยกําลังน้า โดยมิได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
ในเรื่องนี้แต่ประการใดมาก่อนเลย คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเข้าใจว่า ร่างสัญญาจะต้องใช้เป็น
หลักในการที่จะจัดทําสัญญาขึ้น และการร่วมมือกับคณะกรรมการที่กล่าวนั้น ก็คือให้พิจารณาร่าง
สัญญาเพื่อแสดงความเห็นในเรื่องนี้

ฉะนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการส่วนใหญ่
ตามที่ปรากฏในร่างสัญญาและในหนังสือของบริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก ตั้งต่อไป
             นี้

๑. ในร่างสัญญาปรากฏว่า บริษัทเยนเนอราล อีเลคตริก จะเปนผู้ทําการสํารวจ
แหล่งกําเนิดไฟฟ้ากําลังน้้าทุกแห่งในประเทศไทย คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่านโยบายใน
เรื่องนี้จะจํากัดให้ทําการสํารวจเพียงแห่งเดียวก่อน (จังหวัดกาญจนบุรี) ถ้าไม่มีข้อกําหนดตั้ง
กล่าวนี้แล้ว ประเทศไทยก็อาจจะผูกมัดในการที่จะต้องใช้แต่บริษัทเดียวให้เป็นผู้ทําการสํารวจ
บรรดาแหล่งทั้งหมดซึ่งอาจจะสร้างการไฟฟ้าด้วยกําลังน้้าได้ในประเทศไทย

๒. ประโยชน์อย่างเดียวที่รัฐบาลจะพึงได้รับตามที่ปรากฏในข้อเสนอของบริษัท
และในร่างสัญญาก็คือ บริ
             ษัทรับทําการสํารวจให้โดยไม่คิดมูลค่าอย่างใด แต่ทั้งนี้นําจะเป็นการ
พรางมากกว่าที่จะเป็นความจริง เพราะว่าการสํารวจเป็นส่วนย่อยที่สุดของงานใหญ่ในการสร้าง
การไฟฟ้าด้วยกําลังน้้าและเป็นส่วนของงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย อันจะพึงชดเชยได้
ตามวิธีการดังงบประมาณนอกจากนี้ประโยชน์อื่น ๆ ดูเหมือนจะกําหนดไว้สําหรับบริษัททั้งนั้น

๓. ดูเหมือนว่าความมุ่งหมายในเรื่องนี้ ก็คือ...สํารวจแหล่งที่ ฉะนั้นจึงเป็นที่
คาดหมายว่า สัญญานี้ควรมีขอบเขตจํากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้เท่านั้น (คือการสํารวจ)
และไ
             ม่ควรจะผูกมัดประเทศไทยไปถึงกิจการในอนาคตซึ่งยังไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมากมายสุดแค่ว่าผลจากสํารวจจะเป็นประการใด เช่นสัมภาระที่จะต้องจัดหาให้ (ข้อ ๑ แห่ง
ร่างสัญญา) หรือการไฟฟ้ากําลังน้าตกที่อาจจะสร้างขึ้น (ข้อ ๓ a. แห่งร่างสัญญา)
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ด เมื่อผู้ใดได้อ่านร่างสัญญานี้แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องแล้วแต่เงินกู้
ซึ่งรัฐบาลจะพึงได้รับจากธนาคารอเมริกัน โดยความช่วยเหลือของบริษัท ธนาคารที่กล่าวไว้ใน
หนังสือของบริษัทลงวันที่ ๓ สิงหาคม ... คือ “The International Bank for Reconstruction
and Development” คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ทราบว่าในขณะนี้ประเทศไทยมีหวังอย่างจริงจังที่
จะได้เข้าเป็นสมาชิกธนาคารดั่งกล่าวโดยเร็วและอยู่ในฐานะที่จะได้รับเงินกู้หรือไม่ เพราะ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจว่า ในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกแห่งธนาคารนั้นจําต้องปฏ
             ิบัติตาม
เงื่อนไขซึ่งมือยู่หลายประการ เฉพาะอย่างยิ่งเงินตราของประเทศเราจะต้องจัดให้อยู่ในเสถียรภาพ
เสียก่อน อย่างไรก็ดีในการตอบข้อถามของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนของบริษัทได้แจ้งว่า
บริษัทพร้อมที่จะทําการทาบทามธนาคารอื่นของสทรัฐอเมริกาให้แต่ในกรณีนี้ประเทศไทยจะต้อง

เสียดอกเบียสูงขึ้น ภายหลังที่ได้ลงนามในสัญญานี่แล้วจากบริษัทรู้สึกว่าไม่มีหวังที่จะได้รับเงินกู้

บริษัทย่อมจะเลิกทําการสํารวจโดยสิ้นเชิง...งานสํารวจนี้เป็นงานที่จําเป็นและเป็นงานเบื้องต้นที่
ประเทศไทยขอร้องให้ทําเพื่อที่จะให้รัฐบาลทรา
             บว่าในภายหน้าจะมีช่องทางดําเนินการได้อย่างไร
ดั้งนั้นการสํารวจจึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องเงินกู้เลย

๕. คณะกรรมการกฤษฎีกาดีกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเจาะจงกู้เงินรายนี้
จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ดั่งที่กล่าวไว้หลายครั้งในร่างสัญญานี้ แต่
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็อดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ว่าการที่รับเอาข้อจํากัดเกี่ยวกับปัญหา
เบื้องแรกของการสํารวจเช่นนั้นจะไม่เป็นการผูกมัดประเทศไทยในกาลภายหน้าโดยไม่จําเป็นหรือ
เพราะเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย จึงดูเป็นการรีบร้
             อนใจเกินไปที่
จะไม่หวังหาหนทางอื่นอันอาจได้เปรียบมากกว่า (เช่นกิจการซึ่งอาจได้จากประเทศอื่นๆ ว
ยิ่งกว่านั้น ถ้าธนาคารอเมริกันทราบว่ารัฐบาลไทยไม่มีทางที่จะขอความช่วยเหลือจากธนาคารอื่น

นอกจากธนาคารในสหรัฐอเมริกาแล้ว ธนาคารอเมริกันก็จะกําหนดเงื่อนไขอย่างหนักเอาได้
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